

THÁI THỤY

Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch

Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Thực hiện mục tiêu hết năm 2017 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt 70%, huyện Thái Thụy đã có nhiều giải pháp tích cực khuyến khích người dân sử dụng nước sạch.



Thi công đường ống cấp nước của Công ty Cổ phần Casaro miền Bắc.

Từ đây, định kỳ 2 - 3 tháng, ông Bùi Thế Vinh, thôn Trán Phú, xã Thái Dương mất cả ngày để vệ sinh hệ thống bể lọc, dụng cụ chứa nước. Ấy vậy mà quần áo chỉ mặc được vài tháng đã ngả sang màu vàng. Các công trình nội thất sáng bóng là thế chỉ sau thời gian ngắn đã hoen ố. Từ khi nước sạch về làng, ông Vinh cũng như các hộ dân trong thôn phần khởi lắm. Chẳng còn cái cảnh "cả nhà loay hoay với nước". Thôn Trán Phú có 135 hộ thì nay đã có 102 hộ sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Ông Vinh cho biết: Sử dụng nước giếng khoan cũng có nhiều bất tiện như đang sử dụng mất điện thì không có nước dùng. Giờ có nước sạch thì chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, đây cũng là mong ước của toàn dân.

Tiếp nhận chương trình nước sạch nông thôn, từ thời điểm triển khai tới nay, các cấp

chính quyền huyện Thái Thụy tăng cường phối hợp, khảo sát, thăm dò ý kiến nhân dân về thực trạng nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước từ đó tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, công trình cung cấp nước sạch với phương châm dân biết, dân bàn, dân giám sát, quản lý, đánh giá chất lượng công trình, chất lượng nước. Trên cơ sở thành lập tổ công tác nước sạch, phân công thành viên phụ trách từng dự án cấp nước, UBND huyện cũng tập trung đôn đốc triển khai dự án bảo đảm tiến độ. Những địa bàn huyện Thái Thụy có 9 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư với 12 công trình cấp nước sạch nông thôn. Trong đó, 5 công trình đầu tư mới, 7 công trình nâng cấp mở rộng công suất và phạm vi cấp

nước. Đến nay, các dự án đều đi vào hoạt động cấp nước cho các xã. Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn, huyện Thái Thụy đã có 50% số hộ dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Nước sạch đã và đang làm thay đổi diện mạo cuộc sống, góp phần giảm thiểu tỷ lệ dân số bị mắc các bệnh liên quan đến việc sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Theo kiểm tra, đánh giá của các ngành chuyên môn, hệ thống xử lý nước của các nhà máy nước trên địa bàn huyện đều đạt yêu cầu về chất lượng, đặc biệt một số hạng mục công trình được xây dựng, lắp đặt theo đúng quy chuẩn, quy trình và nhiều trang thiết bị tương đối hiện đại từ các trạm bơm nước thô; bể xử lý nước mặt; bể lắng đứng kết hợp ngăn phản ứng trung tâm; bể lọc; mương sơ lắng cát, thu hồi nước rửa lọc; hồ bùn; nhà

hóa chất; bể nước sạch; đầu ra cung cấp nước. Công ty TNHH Toàn Thịnh hiện đang thực hiện 4 dự án cấp nước cho 12 xã trên địa bàn huyện Thái Thụy. Với việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và giảm tối đa việc huy động đóng góp của các hộ sử dụng nước, các dự án có 90% số hộ dân đầu nối đường ống cấp nước. Ông Phạm Trọng Toàn, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty đã nghiên cứu tìm tòi, đầu tư đưa vào công nghệ xử lý nước hiện đại. Quan điểm của chúng tôi là đầu tư lâu dài, mang tính bền vững. Ở nhà máy mới với công suất 1.000m³/ngày đêm tại xã Thái Thịnh và xã Thái Học với tổng số vốn 66 tỷ đồng để cung cấp nước cho nhân dân 6 xã vùng dự án. Với Toàn Thịnh, chúng tôi cần có hệ thống tự kiểm định trong ngày, cử cán bộ kỹ thuật lấy mẫu nước xét nghiệm để bà con yên tâm sử dụng.

Với mục tiêu hết năm 2017 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt 70%, huyện Thái Thụy tiếp tục có những giải pháp tích cực. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với đặc thù địa bàn huyện ven biển, chủ yếu là nước mặn, nguồn nước ngầm ít, để nâng cao chất lượng cuộc sống theo mục tiêu nông thôn mới thì việc khuyến khích người dân sử dụng nước sạch là yếu tố tối quan trọng. Thời gian tới, huyện tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch. Đối với các doanh nghiệp cũng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khai nguồn thu của người sử dụng nước để người dân thấy rõ chủ trương, chính sách của nhà nước cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của họ, có như thế mới bảo đảm chỉ tiêu đề ra.

Chương trình mục tiêu nước sạch đã tạo động lực mạnh mẽ cho người dân huyện biển Thái Thụy dần hoàn thành tiêu chí về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, tạo đà trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, với nhiều giải pháp phù hợp, huyện sẽ tiếp tục nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 là tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.

HOÀNG HƯƠNG
(Đài THTT Thái Thụy)

Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt khó làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Sinh ra tại vùng quê có truyền thống làm nghề trồng dâu, nuôi tằm và hoa, cây giống, anh Nguyễn Đức Thảo, xã Hồng Việt (Đông Hưng) là một trong những điển hình cho việc biến đất cằn thành "đất vàng". Trước đây, đất trồng cây là vùng đất trũng, cây lúa kém hiệu quả. Khi địa phương có chủ trương chuyển vùng cây lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, anh đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư trồng các loại cây giống công trình. Với bản tính cần cù, sáng tạo cùng sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, đến nay gia đình anh có 1,5ha vườn trồng các loại cây: bạch mã hoàng tử, trúc hawaii, hoa trà, hoa đồng tiền... Để tiết kiệm chi phí sản xuất và công vận chuyển, anh đầu tư một xe tải, tự mình chở cây đi khắp nơi phân phối. Nguồn cầu ổn định, cây phát triển tốt, mỗi năm anh thu nhập từ 700 - 800 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Thảo còn đi khắp nơi tìm tòi những giống mới đem về trồng và nhân rộng cho bà con trong xã, giúp bà con có thêm giống mới, góp phần phát

triển kinh tế và nghề trồng cây cảnh tại địa phương. Không chỉ lao động giỏi, nhiều nông dân còn biết ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn và cạnh tranh về giá cả, nâng cao thu nhập. Với 3ha vùng bãi triều đầu thau nuôi ngao, trước đây, vào mỗi vụ thu hoạch, anh Nguyễn Văn Quân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) thường phải thuê từ 40 - 50 nhân công để cào ngao. Năng suất kém, lời lãi chẳng đáng là bao mà thời gian thu hoạch lại bị kéo dài, anh đã chuyển hướng sang thu hoạch ngao bằng máy với công suất trung bình 25 tấn/máy/ngày, tương đương với sức làm việc của 100 lao động thủ công, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, nhân công lao động vừa cho hiệu quả kinh tế cao. Ngao thu về sạch, đẹp, đều được thương lái thu mua xuất sang Trung Quốc và các tỉnh lân cận. Chưa trừ chi phí, trung bình mỗi vụ ngao anh Quân thu nhập trên dưới 1,8 tỷ đồng.

Anh Thảo, anh Quân chỉ là hai trong rất nhiều nông dân

Thái Bình sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Xác định tổ chức thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hoạt động cụ thể. 5 năm qua, Hội phối hợp tổ chức 10.387 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 927.781 lượt hội viên. Cùng với đó, nhiều chương trình mới được Hội đưa về và áp dụng rộng rãi: nuôi gà sinh học, trồng thâm canh cây ăn quả giống mới... Ngoài ra, Hội duy trì tốt quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số quỹ đến nay đạt hơn 17 tỷ đồng. Các cấp hội đã đứng ra tin cậy với các tổ chức tín dụng 1.423 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế... Ngoài ra, tổ chức hội còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên.

Từ sự hỗ trợ của tổ chức hội cộng với nỗ lực vươn lên của hội viên, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân lao động sản xuất giỏi trên tất cả các lĩnh vực. 5 năm qua, toàn tỉnh có 897.067 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Với những kết quả đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao tỷ trọng sản phẩm hàng hóa trong chuỗi giá trị sản xuất, góp phần quan trọng vào tiến trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

THUY DUNG



Anh Thảo bên vườn cây giống cho thu nhập từ 700 - 800 triệu đồng/năm.

VŨ VINH

Dân khổ vì đường thi công dang dở

Công trình nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp tuyến đường liên xã Đoàn Việt Vinh (Vũ Đoàn - Việt Thuận - Vũ Vinh) huyện Vũ Thư được khởi công từ tháng 3/2017 nhưng đến nay nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Đặc biệt, đoạn qua địa bàn xã Vũ Vinh trong tình trạng thi công dở dang gây khó khăn, mất an toàn giao thông cho người dân.



Suốt mấy tháng qua, người dân xã Vũ Vinh phải đi trên con đường nguy hiểm, 1 bên là hố sâu, 1 bên đường nhỏ hẹp, dễ sạt lở.

Quan sát tuyến đường liên xã Đoàn Việt Vinh, đoạn qua địa bàn thôn Việt Tiến, xã Vũ Vinh, chúng tôi thấy ô tô, xe máy, xe đạp lưu thông liên tục. Người dân

thôn Việt Tiến cho biết: Tuyến đường này tuy là đường liên xã nhưng không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương và các xã quanh vùng như Vũ Đoàn, Việt Thuận, Vũ

Tiến mà còn kết nối Vũ Thư với các xã Vũ Thắng, Vũ Bình (Kiến Xương) nên thu hút rất đông người tham gia giao thông, nhất là học sinh THPT. Trước kia mặt đường rộng khoảng 3m, được

rải nhựa nhưng đã xuống cấp, nhiều đoạn ổ gà, đọng nước. Từ tháng 3/2017, đơn vị thi công tiến hành đào toàn bộ phần lề đường và một phần mặt đường phía giáp kênh thoát nước với mục đích kê bờ, đổ cát lấp để mở rộng mặt đường. Tuy nhiên, do chậm trễ trong việc thi công, đường đã bị đào ra nhưng cát chưa được đổ vào khiến đường nhựa bị gãy và sụt lún, nhất là sau những đợt mưa to, mặt đường chỉ còn rộng khoảng 2m, xuống cấp. Đặc biệt, sau thi công dang dở, lòng đường hẹp, sát mép đường một bên là hố sâu từ 2 - 3m, gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Một số hộ dân gần đường nhận thấy nguy hiểm đã mang cành cây ra cắm để buổi tối người tham gia giao thông dễ nhìn, không lái xe lao xuống hố sâu cạnh đường. Thực tế từ khi tuyến đường thi công đã có nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra, chủ yếu do tuyến đường bị thu hẹp, không bảo đảm an toàn.

Ông Mai Ngọc Đình, Chủ tịch UBND xã Vũ Vinh cho biết: Đây là công trình nằm trong dự án nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp

tuyến đường Đoàn Việt Vinh của huyện, trong đó đoạn qua địa bàn thôn Việt Tiến, thôn Trung Hòa, xã Vũ Vinh có chiều dài 820m, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình. Từ tháng 3/2017, đơn vị đã triển khai phần việc mở rộng mặt đường nhưng mới chỉ thực hiện được việc đào móng thì dừng thi công khiến giao thông, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân địa phương hết sức khó khăn, ngoài ra đường dễ sạt lở, không bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Một số khu vực hố sâu sát đường, người dân vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến kiến nghị, bức xúc của người dân về tuyến đường và cũng đã phản ánh lại với đơn vị thi công nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Lý giải về nguyên nhân chậm trễ, ông Phùng Văn Hoan, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình cho biết: Sau khi đơn vị vừa hoàn thành việc đào, xúc, phá một bên lề đường để giải phóng mặt bằng thì vật liệu xây dựng cát đen khan hiếm, hầu hết các bến bãi quanh vùng không có cát nên Công ty không thể tiến hành san lấp mặt bằng, mở rộng đường giao thông, vì vậy việc thi công công trình bị tạm hoãn một thời gian. Nếu tình trạng cát đen tiếp tục khan hiếm, chúng tôi chấp nhận tăng kinh phí đầu tư, mua đá mặt để san lấp mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đất bắt tay vào thi công tiếp công trình ngay trong tháng 9/2017 và hoàn thành trước tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để phục vụ giao thông, sinh hoạt của nhân dân.

Ông Đoàn Tất Quát, Trưởng thôn Việt Tiến, xã Vũ Vinh



Tuyến đường liên xã ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân thôn Việt Tiến nói riêng và người tham gia giao thông nói chung. Từ ngày thi công tuyến đường nhân dân trong thôn rất bức xúc vì vất vả, khổ sở khi phải đi đường không an toàn, ngoài ra một bộ phận người dân, học sinh ở địa phương khác lại luôn lách vào các đường thôn xóm của thôn Việt Tiến để tránh đường liên xã, gây mất trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, doanh nghiệp cần có tinh thần trách nhiệm cao hơn để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường.

Ông Trần Đình Kính, người dân xã Vũ Vinh



Đường liên tục có các phương tiện lớn nhỏ đi qua, thành phần tham gia giao thông rất đa dạng, trong đó nhiều phụ huynh đưa đón trẻ, học sinh đặc biệt qua nhưng đường lại nhỏ hẹp, một bên là hố sâu, tôi thấy không khác gì cái bẫy. Việc thi công công trình có nhiều yếu tố tác động, nhưng tôi nghĩ dù nguyên nhân gì thì đơn vị thi công cần phải quan tâm xử lý sớm, ít nhất phải san lấp mặt bằng để bảo đảm an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.

HÀ PHƯƠNG



Đường vốn nhỏ, hẹp, xuống cấp, từ khi bị đào một bên đường tạo thêm phần nguy hiểm cho người tham gia giao thông.